
-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองลำน 

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2566 
วันจันทร์ที่ 20 กุมภำพันธ์ 2566 เวลำ 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองลำน 
………………………. 

ผู้มำประชุม 
1. นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
2. นายอนุชา นิลวงษ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
3. นายบัวลอย ศิลาจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
4. นายณรงค์ รักศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
5. นายจรัญ ภูมมาลา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1 
6. นายกิตติภูมิ สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 1  
7. นายประสาน อุปวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
8. นายบรรจง ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
9. น.ส.ทว ี โชคกุญชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 

10. นายสุรินทร์ สามร้อยงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
11. นายสิฐฒิโชค ขุนสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
12. นายธานัท จิโรชรภัส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 
13. นายศักดิ์ชัย ภักดีฉนวน เลขานุการสภาเทศบาลฯ  
        

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. นายวิวัฒน์  ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
2. นายนราธิป   สภาราญ รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
3. น.ส.ปิยวรรณ เหล่าทรัพย์เจริญ รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
4. นายสมศักดิ์ คงทน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลหนองลาน 
5. นายสมศักดิ์ น้ าเพ็ขร ผู้อ านวยการกองช่าง 
6. นายกิตติรักษ์ อยู่บุญมี ผู้อ านวยการกองคลัง 
7. นางศิรินกุล ทับจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8. น.ส.อัญญาณีย์ จ าปาไทย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
9. น.ส.เจนจิรา   แซ่คู นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

10. น.ส.อรณิชา ไสยดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
11. น.ส.ขวัญหทัย สวัสด ี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
12. น.ส.อนัญญา พงษ์รัตนกาญจน์ จพง.จัดเก็บรายได้ช านาญงาน 
13. น.ส.ชลากร  อภิญญาณัฐกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
14. น.ส.โชติกา สว่างเมฆ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา     11.00 น. 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล         
เมื่อครบแล้วให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุม และเชิญท่านประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระ-
รัตนตรัยและเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ -สวัสดีครับท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดการประชุม           

และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธำนฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 

1.1 แจ้งรับโอนพนักงำนเทศบำลต ำบลหนองลำน จ ำนวน 3 รำย 
 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ส าหรับที่ผ่านมามีการรับโอนพนักงานเทศบาลต าบลหนองลาน  
ประธานสภาฯ  เพ่ือมาทดแทนต าแหน่งที่ว่าง  มีดังนี้ ครับ 

1. น.ส.อรณิชา  ไสยดี  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
2. น.ส.ขวัญหทัย  สวัสดี  ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
3. น.ส.ณิชาภา  ชูประเสริฐ  ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ขอเชิญทุกท่านแนะน าตัวครับ 

 
น.ส.อรณิชา  ไสยดี  -สวัสดีคะ ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.อรณิชา  ไสยดี ต าแหน่ง 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โอนย้ายมาจากองค์การบริหาร-          
ส่วนต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี คะ 
 

น.ส.ขวัญหทัย  สวัสดี  -สวัสดีคะ ท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.ขวัญหทัย  สวัสดี ต าแหน่ง 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรี  
อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรชุรี คะ 
 

/นายอนันต์ 
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นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ส าหรับ น.ส.ณิชาภา  ชูประเสริฐ ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
ประธานสภาฯ  ปฏิบัติการ เนื่องจากวันนี้ลาป่วยครับ ไว้การประชุมครั้งต่อไป         

จะมาแนะน าตัว ครับ 
 
ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองลำน          

สมัยสำมัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2565 

นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ แล้ว คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 

2565 ปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกให้แล้วว่าจะแก้ไขข้อความตอนหนึ่ง
ตอนใดหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติที่ประชุมนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา 

เทศบาลต าบลหนองลาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 
เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2565 โปรดยกมือครับ 
 

นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวดที่ 6      

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาเทศบาลท้องถิ่นตรวจสอบ   
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติการใด ๆ ไม่ได้ กระผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบ
องคป์ระชุม                                                                                                                                                                                                          

 
มติที่ประชุม   -สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยกมือรับรอง จ านวน 10 เสียง 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่อง ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี 2566 และสมัยสำมัญ      
สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ.2567  

 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2566 ตามระเบียบกระทรวง 
ประธานสภาฯ มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

ก าหนดให้ประธานสภาฯ น าปรึกษาในที่ประชุมว่าจะเห็นควรก าหนดสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี 2566 ว่าจะมีกี่สมัย และในแต่ละสมัยจะก าหนด  
กี่วัน จึงขอเชิญท่านปลัดเทศบาลแจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบ 

 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน  -เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน กระผมขอแจ้ง 
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     

พ.ศ.2547 เกี่ยวกับการก าหนดสมัยประชุม ดังนี้  ตามมาตรา 24            
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14)   
พ.ศ.2562 ได้ก าหนดว่า“ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญครั้ งแรก        
และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด สมัยประชุม
สามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา  
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ก าหนดว่า “การก าหนด
จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม     สมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี ของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี  สมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี” 

 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เป็นผู้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ สามัญ ประจ าปี 2566 สมัยที่ 1 สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4         

จะเริ่มเมื่อใด และการพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดวันเริ่มประชุม
สามัญ ประจ าปี 2567 สมัยแรก ว่าจะเริ่มเม่ือใด โดยจะขอให้ท่านสมาชิก
สภาฯ เป็นผู้เสนอและมีผู้รับรอง 2 ท่าน แล้วจึงจะขอมติที่ประชุมสภาฯ           
ว่าเห็นชอบหรือไม่ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอได้ครับ 

 
/นายประสาน... 
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นายประสาน  อุปวรรณะ -เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน  อุปวรรณะ สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 เทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 ขอเสนอการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 

สามัญ ประจ าปี 2566 และสมัยสามัญ ประจ าปี 2567 สมัยแรก ดังนี้
ครับ 

 -การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ของปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่     1 
กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม  2566  เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 
วัน 

 -การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ของปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่    
1-30 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

 -การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ของปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่    
1-30 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 
-การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ของปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่    
1-30 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

 -การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่     
1 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน   
30 วัน 

 
นายบรรจง  ดาปาน  -กระผมนายบรรจง  ดาปาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2  
  
นายธานัท  จิโรชรภสั  -กระผมนายธานัท  จิโรชรภัส สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอรับรอง 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอการก าหนดสมัยประชุมเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
ประธานสภาฯ   ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวดที่ 6      

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาเทศบาลท้องถิ่นตรวจสอบ   
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่  

/ถ้ามีสมาชิก... 
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ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติการใด ๆ ไม่ได้ กระผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบ
องค์ประชุม                                                                                                                                                                                                          

  

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ จ านวน 10 เสียง 
 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจำรณำ 

4.1 พิจำรณำเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติต ำบลหนองลำน เรื่อง กำรติดตั้ง
บ่อดักไขมันบ ำบัดน้ ำเสียในอำคำร พ.ศ.2566 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ต่อไปเรื่องพิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติต าบลหนองลาน เรื่อง  
ประธานสภาฯ   การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ขอเชิญเลานุการ 

สภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ  
 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
เลขานุการสภาฯ  ทุกท่าน กระผมขอแจ้งระเบียบที่เก่ียวข้องดังนี้ 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ

ปัจจุบัน) ส่วนที่  4 เทศบัญญัติ  มาตรา 60 เทศบาลมีอ านาจตรา           
เทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมายในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ 
ในพระราชบัญญัตินี้ 

(2) เมื่อมีกฎหมายให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรือมีอ านาจตาม 
เทศบัญญัติในเทศบัญญัตินั้น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วย
ก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท และตามมาตรา 62 ภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใดใน
กรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติ ไป            
ยังนายอ าเภอ เพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ญัตติ 

 
/ข้อ 45 ญัตติ... 
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  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา   
เป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาะรวด
เดียว  ก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม  
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ  
แปรญัตติ 

   
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ มีความคิด- 
ประธานสภาฯ   เห็นอย่างไรครับ 
 
นายอนุชา  นิลวงษ ์  -ส าหรับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก 
รองประธานสภาฯ ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2566 กระผมขอเสนอให้ประชุม     

สามวาระรวดครับ 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ตามท่ีนายอนุชา  นิลวงษ์  รองประธานสภาฯ เสนอให้มีการพิจารณา 
ประธานสภาฯ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน  บ าบัด

น้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2566 สามวาระรวดเดียว ซึ่งการพิจารณา   จะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล   กระผม
จึงขอมติที่ประชุม ว่าจะให้มีการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติ    สามวาระ
รวดเลยหรือไม่ ท่านใดเห็นด้วยได้โปรดยกมือครับ 

 
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด จ านวน 10 เสียง 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ในวาระท่ี 1 นี้ก็จะเป็นวาระรับหลักการของร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ประธานสภาฯ ต าบลหนองลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.

2566 โดยจะมีการพิจารณารับหลักการ และจะพิจารณาในวาระท่ี 2 
 

/และ 3... 
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และ 3 ให้เสร็จสิ้น ตามระเบียบวาระการประชุม และขอเชิญนักวิชาการ
สุขาภิบาล ชี้แจงต่อที่ประชุม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย    ใน
อาคาร พ.ศ.2566 ขอเชิญครับ 

 
น.ส.เจนจิรา  แซ่ค ู -เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ หนองลาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.เจนจิรา  แซ่คู 
 ต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  ขอชี้แจงรายละเอียด  

เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ดังนี้คะ 
  หลักกำร 

เพ่ือเป็นการวางระเบียบการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในเขตเทศบาลตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 20 (3)       
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

       เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลต าบลหนองลาน มีความจ าเป็นที่จะต้องตราเทศบัญญัติ 
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 โดยอาศัย
ความตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.  2496           
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 20 (3)                     แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม           
จึงน าเสนอขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ. 2566 ต่อสภาเทศบาลเพ่ือโปรดพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 
2566 เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหนองลานต่อไป 
จึงได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ตามท่ีนักวิชาการสุขาภิบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ต าบลหนองลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.

2566 ไปแล้วนั้น ให้ที่ประชุมได้พิจารณา ซึ่งก่อนที่ลงมติรับหลักการ      
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญครับ 

 
/ทีป่ระชุม 
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ที่ประชุม -ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ และไม่มีผู้ใดอภิปายเพ่ิมเติม 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปาย ก็ขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลฯ ว่าเห็นชอบตามนายกเทศมนตรีต าบลหนองลานได้เสนอ ในวาระรับ

หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติมีสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการ  
โปรดยกมือครับ  

 
ที่ประชุม -เห็นชอบรับหลักการ จ านวน  10  เสียง 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์  -ล าดับต่อไป การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาเทศบาลฯ หนองลานเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติ เทศบาลต าบลหนองลาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด  
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ตามท่ีคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองลาน
เสนอมาบ้าง 

 
ที่ประชุม -ไม่มีผู้ใดเสนอการแปรญัตติ 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ -เมื่อไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาท่านใดขอแปรญัตติ กระผมจึงขอมติว่า 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรผ่านร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาน 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2566 ในวาระท่ี 2 
โปรดยกมือครับ 

 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวดที่ 6      

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาเทศบาลท้องถิ่นตรวจสอบ   
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติการใด ๆ ไม่ได้ กระผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบ
องค์ประชุม                                                                                                                                                                                                          

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้คงร่างเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 
 
นายอนันต์ ตั้งสุวรรณวงศ์ -ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ นี้ ในวาระท่ี 3 ซึ่งในวาระท่ี 3  
ประธานสภาเทศบาลฯ จะไม่มีการอภิปราย กระผมจึงขอมติต่อสภาเทศบาลฯ ว่า ท่านใดเห็นชอบ

ให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ได้โปรดยกมือครับ 
 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวดที่ 6      

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาเทศบาลท้องถิ่นตรวจสอบ   
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติการใด ๆ ไม่ได้ กระผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบ
องค์ประชุม                                                                                                                                                                                                          

 
มติการประชุม -เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จ านวน 10 เสียง 
 
 4.2 พิจำรณำเห็นชอบในกำรก่อสร้ำงโรงงำน จ ำนวน 2 โรง 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ต่อไปเรื่องพิจารณาเห็นชอบในการก่อสร้างโรงงาน จ านวน 2 โรง  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ  
 
นายสมศักดิ์  น้ าเพ็ชร -เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ผู้อ านวยการช่าง หนองลาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสมศักดิ์  น้ าเพ็ชร  
 ต าแหน่งผู้อ านวยการช่าง  ขอชี้แจงรายละเอียด การก่อสร้างโรงงาน 

จ านวน 2 โรง ดังนี้ครับ 
หลักกำร 

ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการส ารวจ  
เพ่ือการวางและจัดท าผังเมืองรวม  ในท้องที่  ๗๒ จังหวัด พ.ศ. 2546         
ใช้บังคับในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยเพ่ือประโยชน์ในการวางและจัดท า
ผังเมืองรวมตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  อาศัยอ านาจตามความ         
ในมาตรา (3) แห่งพระราชบัญญัติ ผังเมือง  พ.ศ.2518  

/อันเป็น... 
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อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการก าจัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  29 ประกอบกับมาตรา  36 มาตรา 
48 มาตรา 50 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง      
ในฐานะเจ้าพนักงานการผัง  
นางสาวสุกัญญา  ปกาเวสา  อยู่บ้านเลขที่  1 หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งลูกนก   
อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ได้มาขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน  
จ านวน  2  โรง  ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลาน  ต าบลหนองลานอ าเภอ        
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

1 โรงงานหล่อพระและปูนปั้น  คสล.สองชั้น  ขนาดกว้าง  15.00 เมตร  
ยาว  25.00 เมตร พร้อมบ้านพักอาศัย คสล.สองชั้น  10 ห้อง          
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  20.00 เมตร โดยไม่น าเครื่องจักรเข้ามา
ท าการผลิต 
2.โรงงานผลิตแชมพูสมุนไพร  คสล.สองชั้น  ขนาดกว้าง  15.00 เมตร  
ยาว  25.00 เมตร พร้อมบ้านพักอาศัย คสล.สองชั้น  10 ห้อง          
ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  ยาว  20.00 เมตร โดยไม่น าเครื่องจักรเข้ามา
ท าการผลิต 
บันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ณ  ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน
หนองลาน  หมู่ที่ 1 ต าบลหนองลาน อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  มีผู้เข้าร่วมประชาคม 146 
ราย  ไม่มีผู้คัดค้านการก่อตั้งโรงงานดังกล่าวข้างต้น 

 
เหตุผล 

เ พ่ือให้การปฏิบัติ งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติผังเมืองรวม ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท     
อนุรักษ์ขนบทและการเกษตร จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่น            
มีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

-เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์ในการ
วางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี 

 

/ตามท่ีได้... 
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 ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะท าการ
ส ารวจเพ่ือการวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่ 72 จังหวัด พ.ศ.2546 
ซึ่งใช้บังคับในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วย และเพ่ือประโยชน์ในการวาง
และจัดท าผังเมืองรวมตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 15 (3) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518     
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 36 
มาตรา 48 มาตรา 50 และมาตรา 56 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 
จักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย   
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองอธิบดีกรมโยธาธิการ  
และผังเมืองในฐานะเจ้าพนักงานการผัง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

จังหวัดกาญจนบุรีได้ออกเป็นกฎกระทรวง วันที่ 24 ก.พ. 2560- 
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ.2560     
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ ท้ายกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่พ้ืนที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้      
ให้ ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ ตามที่มีกฎหมาย           
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนดไว้ โดยไม่อยู่         
ในบังคับ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้   

ส าหรับต าบลหนองลานได้จัดเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท               และ
การเกษตร (เขตสีเขียวทแยง) หมายถึง การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรม การที่อยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันราชการ             การ
สาธารณูประโภคและสาธารณูประการ การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนสามารถประกอบกิจการได้
โดยไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

 

/ส าหรับการ... 
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ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ที่ดินเพ่ือท ากิจการประเภท
ดังนี้ 

1.โรงงานสกัดน้ ามันพืชจากพืช หรือสัตว์ 

2.โรงงานท าน้ ามันจากพืชหรือสัตว์ 

3.โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ 

4.โรงงานท าสี(แพนท) 

5.โรงงานท าน้ ามันชักเงา 

6.โรงงานท าแชลเล็ก 

7.โรงงานท าไม้ขีดไฟ 

8.โรงงานท าหมึกหรือคาร์บอน 

9.โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตเลียม 

10.โรงงานผสมผลิตภัณท์จากปิโตเลียม 

11.โรงงานบรรจุก๊าซ 

12.โรงงานซ่อมแซมดัดแปลงเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิด 

ส าหรับโรงงานหล่อพระและปูนปั้นรงงานผลิตแชมพูสมุนไพร   จึงไม่เข้า
ข่ายโรงงานต้องห้าม 

ส าหรับกองช่างมีญัตติ เ พ่ือให้ทางสภาพิจารณาเห็นชอบเพียงเท่านี้  
ขอขอบคุณครับ 

นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีท่านใดเสนอกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวดที่ 6      

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาเทศบาลท้องถิ่นตรวจสอบ  
        /ดูว่ามี... 
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 ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติการใด ๆ ไม่ได้ กระผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบ
องค์ประชุม                                                                                                                                                                                                          

 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างโรงงาน จ านวน 10 เสียง 
  

4.3 พิจารณาเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน จ านวน 4 รายการ 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ต่อไปเรื่องพิจารณาเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น  
ประธานสภาฯ รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอเชิญนักพัฒนาชุมชน   

ได้ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ  
 
น.ส.ขวัญหทัย  สวัสดี เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ หนองลาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.ขวัญหทัย  สวัสดี  
 ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนช านาญการ  ขอชี้แจงรายละเอียด การโอน

งบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 ดังนี้คะ 

หลักกำร 
ด้วยงานสวัสดิการสังคม มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน          
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดซื้อ
เก้าอ้ีส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ เพ่ือทดแทน
ครุภัณฑ์เดิมที่มีอายุการใช้งาน อยู่ในสภาพเก่า ประกอบกับไม่ได้มีการตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจ าเป็นที่จะขออนุมัติโอนเงิน  เพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

/1.แผนงาน... 
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1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,500 บาท 
(รายละเอียดการจัดซื้อราคาตามท้องตลาด) 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือ
จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน พนักพิงสูง จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,500 บาท 
(รายละเอียดการจัดซื้อราคาตามท้องตลาด) 
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท (รายละเอียดการ
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน     7,500 บาท (รายละเอียดการจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  

      รวมโอนเพิ่ม 35,500 บำท (สำมหม่ืนห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

จากการตรวจสอบงบประมาณท่ีได้ตั้งจ่ายไว้ สามารถน ามาโอนลดได้ คือ 
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 427,000 
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 211,000 บาท ขอโอนลดเป็นเงิน 
35,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 175,500 บาท 

                รวมโอนลด 35,500 บำท (สำมหม่ืนห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
 

           เหตุผล 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงน าเสนอ
ญัตตินี้เพื่อสภาเทศบาลต าบลหนองลานพิจารณาอนุมัติต่อไป 

/นายอนันต์... 
 



-16- 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีท่านใดเสนอกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวดที่ 6      

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาเทศบาลท้องถิ่นตรวจสอบ   
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติการใด ๆ ไม่ได้ กระผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบ
องค์ประชุม                                                                                                                                                                                                          

 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                       

 จ านวน 10 เสียง 
 
4.3 พิจารณาเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานสาธารณสุข จ านวน 1 
รายการ 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ต่อไปเรื่องพิจารณาเห็นชอบในการโอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น  
ประธานสภาฯ รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอเชิญนักสุขาภิบาล

ปฏิบัติการ   ได้ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ  
 
น.ส.เจนจิรา  แซ่คู -เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ หนองลาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.เจนจิรา  แซ่คู ต าแหน่ง 
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  ขอชี้แจงรายละเอียด การโอนงบประมาณ

เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้คะ 
หลักกำร 

ด้วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขออนุมัติโอน
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เพ่ือใช้ในการ 
ด าเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับไม่ได้มีการ- 

/ตั้งงบ... 
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ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ ไว้   จึงมีความจ าเป็นที่จะขออนุมัติโอนเงิน           
เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน     
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
เคลือบบัตร จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,850 บาท (รายละเอียดการจัดซื้อ
ราคาตามท้องตลาด) 

         รวมโอนเพิ่ม 3,850 บำท (สำมพันแปดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) 

จากการตรวจสอบงบประมาณท่ีได้ตั้งจ่ายไว้ สามารถน ามาโอนลดได้ คือ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน งบประมาณตั้งไว้  6,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 6,000 บาท  ขอโอนลดเป็นเงิน 3,850 
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 2,150 บาท 

     รวมโอนลด 3,850 บำท (สำมพันแปดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) 

       เหตุผล 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงน าเสนอ
ญัตตินี้เพื่อสภาเทศบาลต าบลหนองลาน พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    ถ้าไม่มีท่านใดเสนอกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวดที่ 6      

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาเทศบาลท้องถิ่นตรวจสอบ   
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวน เป็นองค์ประชุมจะท า
การลงมติการใด ๆ ไม่ได้ กระผมได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกครบ
องค์ประชุม                                                                                                                                                                                                          

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                       
 จ านวน 10 เสียง 

  
ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 

5.1 กำรเลือกรองประธำนสภำเทศบำลต ำบลหนองลำน 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  เนื่องจาก 
ประธานสภาฯ นายอนุชา  นิลวงษ์   รองประธานสภาฯ ได้ท าหนังสือลาออกตั้งแต่        

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้แจ้งระเบียบ
เกี่ยวกับการเลือกรองประธานสภาฯ 

 
นายศักดิ์ชัย  ภักดีฉนวน -เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลานทุกท่าน กระผมขอแจ้ง 
เลขานุการสภาฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 เกี่ยวกับการเลือกรอง
ประธานสภาฯ โดยสรุปดังนี้ครับ ข้อ 12 วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้
มากกว่าหนึ่งคน ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึง
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตาม
จ านวนที่พ่ึงมีและข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธาน-                   
สภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  

 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -ล าดับต่อไป กระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้เสนอชื่อผู้สมควร
ประธานสภาฯ    ด ารงต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  และขอผู้รับรอง  

2 ท่าน  ขอเชิญครับ 
 

นายสิฐฒิโชค  ขุนสงคราม  -กระผมนายสิฐฒิโชค  ขุนสงคราม สมาชิกสภาฯ เขต 2 ขอเสนอ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 นายสุรินทร์  สามร้อยงาม  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองลาน เขต 2 

เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
/นายธานัท... 
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นายธานัท  จิโรชรภสั  -กระผมนายธานัท  จิโรชรภัส สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 ขอรับรองครับ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 

นายกิตติภูมิ  สว่างเมฆ -กระผมนายกิตติภูมิ  สว่างเมฆ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ขอรับรอง  
สมาชิกสภาฯ เขต 1  ครับ 
 
นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์ -มีท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม ่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ อีก กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการ

ประชุมครับ 
 
เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 
 
 
ลงชื่อ      ศักด์ชัย  ภักดีฉนวน  ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นายศักด์ชัย  ภักดีฉนวน) 
  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองลาน 
 
  ลงชื่อ  อนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                     (นายอนันต์  ตั้งสุวรรณวงศ์) 
                                                       ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองลาน  
 
คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมแล้วเห็นว่ามีข้อความถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
          ลงชื่อ     จรัญ  ภูมมาลา ประธานกรรมการ 
     (นายจรัญ  ภูมมาลา) 
 
   ลงชื่อ   สุรินทร์  สามร้อยงาม กรรมการ 
            (นายสุรินทร์  สามร้อยงาม) 
 
   ลงชื่อ    บรรจง  ดาปาน กรรมการ 
                  (นายบรรจง  ดาปาน) 


